

Thương hiệu du lịch

HỘI AN BEACH RESORT

Tôi đã yêu tự bao giờ

Gia như bạn có những ngày tuyệt vời như những gì tôi từng trải ở cái nơi mà dòng sông bắt đầu gặp biển, bạn hẳn sẽ nghĩ ngay đến nó - Hội An Beach Resort, một điểm đến để rồi không thể quên trong chuyến hành trình.

Thức dậy trong ánh bình minh đỏ rực trên biển Cửa Đại, không khí trong lành buổi sớm với ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng lá dứa xua tan đêm dài. Cảnh hùng đông ấy cũng rực rỡ trên sông Cổ Cò, nơi nhịp sống thanh bình của ngư dân địa phương chừng đã tiếp diễn bất tận trong không gian rực rỡ đầy năng lượng ở Hội An Beach Resort.

Khi gọi một ly cafe vào phòng, sự nhã nhặn và thân thiện của nhân viên nhà hàng đã tạo cho tôi cảm giác như đang sống trong chính ngôi nhà của mình. Họ thật sự là những người thân, tận tình trao đổi bao điều mới lạ về mảnh đất và con người nơi đây. Có lẽ, chỉ có những người thật sự yêu Hội An, thật sự yêu quý nơi họ làm việc mới có tinh thần thoải mái và thân thiện đến thế.

Ở khu biệt thự 121 phòng này, bóng dáng của làng quê truyền thống Việt Nam hòa quyện trong không gian mở, sang trọng và thoáng đãng. Lang thang trong khu vườn ngập tràn màu xanh cây lá để lắng nghe tiếng chim hót líu lo,



những cơn gió nhẹ thoảng đưa hương cau, cả lối đi cũng bịn rịn với sự đổi thay của mùa màng.

Rất nhiều nơi để vui chơi và khám phá. Tôi có buổi sáng dong thuyền Kayak trên sông Cổ Cò xem ngư dân đánh bắt cá, khám phá rừng dừa và quang cảnh tuyệt đẹp ven sông. Buổi tối cũng tuyệt vời với những cánh hoa đăng trôi mơ màng trên sông, cảm giác yên bình thật sự là một phần thưởng cho bất kỳ ai có mặt.

Một cuộc thách đấu hấp dẫn với anh bạn mà tôi mới quen tại bàn bida ngay tiền sảnh khu resort, để rồi sau đó, cả hai cùng hả hê nâng ly bia mát lạnh tại nhà hàng Cửa Đại. Nhiều món ăn thuần

Việt bên cạnh những món ăn Âu-Á cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị không thể bỏ qua khi đặt chân đến đây.

Đây thật sự là địa điểm lý tưởng để chơi các môn thể thao dưới nước như lướt sóng, tàu cao tốc... Ngay sau đó, ngâm mình trong nước biển mát lạnh, cùng ngồi trên bãi cát để cho làn gió mơn man da thịt, những toan lo của cuộc sống thường ngày đều có thể bay đi. Ở đây, các buổi buffet ngoài trời đầy lãng mạn bên bãi biển với ánh đèn lồng huyền diệu cũng khiến cho biển trời thêm lồng lộng trong mỗi phút giây.

Hội An Beach Resort - Tôi nhận ra mình đã yêu nơi ấy tự bao giờ! ■

Bài, ảnh: QUỐC HẢI